

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาและการดำเนินวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้สรุปผลจากการศึกษาได้ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง และหาความสัมพันธ์การกระจายตัวกับทฤษฎีทำเลที่ตั้งของร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ากระจายตัวของร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง มีการกระจายตัวแบบ Random และการหาความสัมพันธ์การกระจายตัวกับทฤษฎีทำเลที่ตั้ง พบว่าระยะห่างจากร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง ว่างมีความใกล้เคียงแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ใกล้เคียงกับ 100 เมตร ปานกลาง 200 เมตร ใกล้เคียง 300 เมตร ใกล้เคียงมาก 400 เมตร โดยระยะห่างจากร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง ในระยะ 100 เมตร มีสถานศึกษา 1 แห่ง สถานบันเทิง 9 แห่ง หอพัก 21 แห่ง ปั้มน้ำมัน 1 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง ในระยะ 200 เมตร มีสถานศึกษา 2 แห่ง สถานบันเทิง 6 แห่ง สถานที่ราชการ 4 แห่ง หอพัก 71 แห่ง ในระยะ 300 เมตร มีสถานศึกษา 3 แห่ง สถานบันเทิง 1 แห่ง สถานที่ราชการ 6 แห่ง หอพัก 30 แห่ง ปั้มน้ำมัน 1 แห่ง ในระยะ 400 เมตร มีสถานศึกษา 1 แห่ง สถานบันเทิง 1 แห่ง สถานที่ราชการ 8 แห่ง หอพัก 21 แห่ง ปั้มน้ำมัน 1 แห่ง โดยระยะ 100 เมตร มากสุด คือ ห้างสรรพสินค้า ระยะ 200 เมตร มากสุด คือ หอพัก ระยะ 300 เมตร มากสุด คือ สถานศึกษา ระยะ 400 เมตร

อภิปรายผล

การศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าสถานที่ที่มีความสัมพันธ์ด้านทำเลที่ตั้งของร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิด 24 ชั่วโมง อันดับหนึ่งคือห้างสรรพสินค้า เพราะในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและสถานที่ตอบใจมากที่สุดคือห้างสรรพสินค้า ซึ่งขัดแย้งกับ นพดล เกาทอง (2559) ได้ทำการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ ที่กล่าวว่า การกระจายตัวร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง บริเวณที่มีความหนาแน่นมากคือ หอพัก ในขณะที่เดียวกัน สถานศึกษา สถาบันเท็กซ่ สถานทีราชการ หอพัก ปั้มน้ำมัน ก็มีความสัมพันธ์ เช่นเดียวกันเพราะเป็นสถานที่ดึงดูดลูกค้าจำนวนมากและมีการใช้บริการอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้มี ร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิด 24 ชั่วโมง กระจายตัวกันตามสถานที่สำคัญเหล่านี้ี้เพราะมีเส้นทางสัญจรที่ สะดวกสบายง่ายต่อการเข้าถึงและมีความปลอดภัยด้านทำเลที่ตั้ง จึงทำให้ร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ไม่ประสบภาวะขาดทุน จากการศึกษาของผู้วิจัยสรุปได้ว่าการกระจาย ตัวร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง ในเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไป ตามทฤษฎีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อทำเลที่ตั้งเพราะในระยะ 100 เมตร มีการกระจายตัวของร้านค้า สะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่สำคัญ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์

ใช้ดูการกระจายตัวของร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง ว่าตั้งอยู่บริเวณไหนสำหรับ ผู้ประกอบการที่จะตั้งร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง อีกเพื่อจะได้ทราบว่าควรตั้งบริเวณที่ไหนเพื่อ จะได้ไม่เกิดการแย่งลูกค้ากันหรือดูว่าร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง บริเวณนั้นว่ามีบริการ เพียงพอต่อลูกค้าหรือไม่เพื่อจะได้ตั้งร้านค้าสะดวกซื้อเปิด 24 ชั่วโมง ขึ้นใหม่เพื่อรองรับความต้องการ ของลูกค้า

2. ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ในการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ควรเก็บตั้งแต่ต้น ๆ เพราะต้องใช้เวลาอาจทำให้ งานวิจัยล่าช้าและคลาดเคลื่อน

2.2 ควรศึกษางานให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือทำถ้าทำผิดพลาดต้องเสียเวลาในการเริ่ม ใหม่